



ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓”
ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบแรก

ตามที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ได้ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยกำหนดจัดสอบคัดเลือกรอบแรก เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ การจัดสอบคัดเลือกและการประมวลผลการสอบคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓ ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบแรก ตามเอกสารแนบท้าย ๑

ทั้งนี้ นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคนต้องเข้าสอบคัดเลือกรอบสองตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. กำหนดการและรายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสอง

๑.๑ นักเรียนที่เข้าสอบคัดเลือกรอบสองทุกคน ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสอบ คนละ ๗๐๐ บาท ระหว่างในวันที่ ๒ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ และจะต้องมารายงานตัวและเข้าสอบคัดเลือกรอบสอง ในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามเวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้ พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการไปแสดง ในการรายงานตัวด้วย และเนื่องจากการสอบคัดเลือกครั้งนี้อยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) และภายใต้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด ดังนั้น จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ด้วยวิธีการใช้ชุดตรวจ ATK หรือวิธีอื่นที่มีความถูกต้องที่สูงกว่า ในระยะเวลาไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง ก่อนการสอบ และยื่นผลการตรวจที่ยืนยันว่าไม่มีการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ตามแบบฟอร์มที่กำหนด เพื่อไปยื่นที่จุดคัดกรองสนามสอบ โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ได้ที่เว็บไซต์ <http://scius.mhesi.go.th> รายละเอียดการสอบคัดเลือกรอบสองตามเอกสารแนบท้าย ๒

๑.๒ อุปกรณ์ที่ให้นำติดตัวเข้าห้องสอบ คือ ปากกาลูกกลิ้งสีน้ำเงินหรือสีดำ ดินสอ ยางลบ และไม้บรรทัดที่ไม่มีตารางธาตุและสูตรคำนวณทุกชนิด ทั้งนี้ หากนำนาฬิกาเข้าห้องสอบต้องเป็นนาฬิกาข้อมือแบบเข็มที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น

อนึ่ง กรณีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) มีความรุนแรง อยู่ระดับการเตือนภัยจากโรคโควิดและมาตรการควบคุมระดับจังหวัดในระดับที่ ๕ ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายคู่ศูนย์ตามประกาศของแต่ละจังหวัด ทั้งนี้ คู่ศูนย์ที่ไม่สามารถดำเนินการจัดสอบคัดเลือกรอบสองได้ ขอสงวนสิทธิ์แจ้งการสอบคัดเลือกรอบสอง และนำคะแนนการสอบคัดเลือกรอบแรกมาใช้ในการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์การสอบคัดเลือกของโครงการ วมว. และจะประกาศรายชื่อตัวจริงของนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามจำนวนของแต่ละโรงเรียนในโครงการ วมว. ประกาศไว้ รวมทั้งขึ้นบัญชีตัวสำรองจากผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกทุกคนที่ไม่มีรายชื่อเป็นตัวจริง โดยเรียงลำดับจากคะแนนรวมทั้งหมดของทุกวิชาที่สอบตามที่โรงเรียนในโครงการ วมว. กำหนด ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ และจะเรียกบัญชีรายชื่อสำรองในกรณีนี้ที่ตัวจริงสละสิทธิ์ ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถมีรายชื่อเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองของโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้เพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยผลตัดสินของโครงการ วมว. ให้ถือเป็นที่สุด”

๒. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสอบคัดเลือกรอบสอง

กรณีนักเรียนที่มีฐานะยากจน สามารถยื่นขอรับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือกรอบสอง และขอรับชุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) แบบ ATK ที่สนามสอบ โดยนักเรียนส่งหลักฐานรับรองจากผู้อำนวยการสถานศึกษาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่รับรองว่านักเรียนมีฐานะยากจนจริง ก่อนวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ไปยังสถานที่ติดต่อของมหาวิทยาลัย - โรงเรียนในโครงการ วมว. ตามเอกสารแนบท้าย ๓

๓. การประกาศผลการสอบคัดเลือกรอบสอง

การประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ใน “โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย ระยะที่ ๓” ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบสอง จะประกาศผลทางเว็บไซต์ของโครงการ วมว. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (<http://scius.mhesi.go.th>) และเว็บไซต์ของโรงเรียนในโครงการ วมว. ระยะที่ ๓ ทั้ง ๑๙ แห่ง ภายในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

ทั้งนี้ เกณฑ์การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก จะพิจารณาจากคะแนนผลการสอบคัดเลือกรอบสองเท่านั้น โดยไม่นำคะแนนสอบคัดเลือกรอบแรกมารวมด้วย ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนในการสอบคัดเลือกรอบสองเท่ากันจะให้ผู้สอบที่เลือกสมัครเข้าเรียนเฉพาะโรงเรียนในโครงการ วมว. ได้สิทธิ์ในการเข้าเรียนโครงการ วมว. ก่อน

๓.๑ การขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชี แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่

๑) บัญชีตัวจริง คือ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น ตัวจริง ตามจำนวนของแต่ละโรงเรียนในโครงการ วมว. ประกาศไว้

๒) บัญชีตัวสำรองของคู่ศูนย์ คือ บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวสำรองที่จัดอันดับจากคะแนนรวมทั้งหมดของทุกวิชาที่สอบตามที่โรงเรียนในโครงการ รวม. กำหนด ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษ โดยจะเรียกบัญชีรายชื่อสำรองในกรณีที่ตัวจริงสละสิทธิ์

๓.๒ การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชี

กรณีเรียกนักเรียนอันดับสำรองหมดบัญชีที่ประกาศไว้ให้อยู่ในดุลยพินิจของมหาวิทยาลัยในการพิจารณาเรียกนักเรียนอันดับถัดไปของโรงเรียนในศูนย์นั้น หรืออาจจะเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนของศูนย์อื่นในโครงการ รวม. ที่มีนักเรียนอันดับสำรองเหลืออยู่ตามความจำเป็นและเหมาะสม หากนักเรียนที่ได้เรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีไม่ประสงค์จะเข้าเรียนโรงเรียนที่เรียกข้ามบัญชี จะไม่ถูกตัดสิทธิ์ในโรงเรียนที่ขึ้นบัญชีสำรองไว้

ทั้งนี้ การเรียกอันดับสำรองข้ามบัญชีจากโรงเรียนอื่นในโครงการ รวม. นักเรียนอันดับสำรองที่จะโอนย้ายได้ต้องมีคะแนนสอบไม่น้อยกว่าคะแนนต่ำสุดของอันดับสำรองของโรงเรียนที่เรียก

๔. การขออุทเคแนน

รอบแรก นักเรียนสามารถขออุทเคแนนสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.mwit.ac.th ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้ผู้สมัครสอบที่ได้รับการประกาศผลสอบ ไม่ผ่านในทุกโครงการที่สมัครไว้เท่านั้น ที่จะสามารถขอข้อมูลคะแนนได้ ภายในวันเวลาที่โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ กำหนด

รอบสอง ขอสงวนสิทธิ์ในการอนุญาตให้เฉพาะนักเรียนที่ไม่มีรายชื่อในการประกาศผลสอบ (สอบไม่ผ่าน) เท่านั้น ในการขออุทเคแนนสอบ โดยนักเรียนสามารถยื่นคำขอตามแบบฟอร์มขออุทเคแนนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ได้ที่มหาวิทยาลัยในโครงการ รวม. ที่นักเรียนสอบคัดเลือก รอบสอง (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและแนวทางการขออุทเคแนน สอบคัดเลือกรอบสอง ได้ที่เว็บไซต์ <http://scius.mhesi.go.th>) ภายใน ๗ วันหลังประกาศผลสอบคัดเลือกรอบสอง และสามารถมาอุทเคแนนสอบได้ภายใน ๓ วัน หลังจากสิ้นสุดการยื่นคำขออุทเคแนน ณ มหาวิทยาลัยในโครงการ รวม. ที่ยื่นคำขออุทเคแนน โดยนักเรียนจะต้องมาอุทเคแนนสอบคัดเลือกรอบสองพร้อมกับผู้ปกครองในวันและเวลาราชการ (๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕



(ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล)

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม